

# Tín hiệu tích cực trong phục hồi kinh tế

Hết tháng 9/2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 38.132 tỷ đồng, tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2019; tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh ước đạt 111.121 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019. Những kết quả đó khẳng định tín hiệu tích cực trong phục hồi kinh tế của tỉnh cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19.

## KỶ 1: TỪNG BƯỚC PHỤC HỒI



Sản xuất ở Công ty Cổ phần Damsan (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh).

Ảnh: THÀNH TÂM

Một trong những lĩnh vực có đà tăng trưởng tốt là nông nghiệp. 9 tháng năm 2020, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng ngành Nông nghiệp vẫn đạt được tăng trưởng ổn định với giá trị sản xuất ước đạt 19.488 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Sự tăng trưởng đó đã trở thành chỗ dựa cho nền kinh tế không chỉ của năm 2020 mà còn là hy vọng của cả giai đoạn 2015 - 2020. Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, toàn ngành đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các đề án sản xuất, trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu giống lúa, cơ cấu thời vụ và phương thức gieo cấy nhằm nâng cao năng suất và giá trị cây trồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 30.000ha lúa chất lượng cao có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, 479 cánh đồng lớn gồm 412 cánh đồng lúa và 67 cánh đồng màu với tổng diện tích gần 14.000ha, trong đó có hơn 9.700ha được bao tiêu



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) phát triển cây màu nhằm nâng cao thu nhập.

sản phẩm. Cùng với đó, ngành Nông nghiệp cũng tập trung khôi phục phát triển chăn nuôi lợn sau ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng đàn lợn ước tính đến thời điểm 1/9/2020 đạt 647.500 con, tăng 2,3% so với tháng 8/2020 và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, ngành Nông nghiệp còn quan tâm duy trì ổn định hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản, từ đó góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất của toàn ngành. 9 tháng năm 2020, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 191.151 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm

2019, trong đó sản lượng nuôi trồng tăng 6,7% và sản lượng khai thác tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù là ngành chịu tác động lớn nhất của đại dịch Covid-19 nhưng theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong tình hình khu vực công nghiệp và xây dựng có mức đóng góp lớn nhất với 2,5 điểm phần trăm. Đó chính là thành quả ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều ngành công nghiệp như

sản xuất đồ uống, dệt may, giày da... bị sụt giảm do các doanh nghiệp phải dừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội, không nhập khẩu được nguyên liệu, máy móc, thiết bị sản xuất hoặc không xuất được hàng nhưng với sự năng động vượt khó vươn lên, nhiều doanh nghiệp đã kịp thời chuyển đổi sang sản xuất mặt hàng cấp thiết như khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, nước rửa tay kháng khuẩn... theo nhu cầu thị trường. Chính vì thế, 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh chỉ có hơn 200 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh, 47 doanh nghiệp tự giải thể; hiện toàn tỉnh có 7.134 doanh nghiệp, 876 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 84.787 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư cũng được tỉnh chú trọng thực hiện nhằm tạo sự tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế. Ông Vũ Kim Cú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tín hiệu khả quan trong hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh đó là từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 71 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc cấp cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong đó có 39 dự án mới và 32 dự án điều chỉnh với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt gần 3.800 tỷ đồng. Đặc biệt, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 nhưng tỉnh vẫn thu hút được 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 25,8 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 90 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 797 triệu USD, trong đó có 78 dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động ổn định.

Tín hiệu tích cực nữa trong sự phục hồi kinh tế của tỉnh đó là sự tăng trưởng ổn định của ngành Ngân hàng. Trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19, sự đầu tư từ nguồn vốn tín dụng của ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng giúp các thành phần kinh tế của tỉnh khắc phục khó khăn, ổn định phát triển sản xuất. Đến hết tháng 9/2020, ngành Ngân hàng đạt mức tăng trưởng tín dụng dương với mức tăng 1,2% so với thời điểm 31/12/2019, dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt 59.810 tỷ đồng; trong đó, cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20%, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 32% và lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 48% tổng dư nợ cho vay. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản cũng được tỉnh chú trọng thực hiện, trong đó đặc biệt tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm cũng như giải ngân vốn đầu tư công, từ đó trở thành địa phương nằm trong top đầu của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, được Chính phủ biểu dương.

(còn nữa)  
MINH HƯƠNG

# VŨ THƯ Đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông ưa ấm

Những ngày này, nông dân huyện Vũ Thư tập trung huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa trà sớm, tạo quỹ đất để gieo trồng cây vụ đông ưa ấm. Mục tiêu vụ đông năm 2020, huyện phấn đấu gieo trồng 5.280ha cây màu các loại. Trên các cánh đồng của xã Tân Phong, không khí thu hoạch lúa mùa, gieo trồng cây vụ đông khẩn trương, nhộn nhịp. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tân Phong có 370ha lúa mùa, trong đó kế hoạch gieo trồng 327ha cây vụ đông. Đây là một mục tiêu khó, vì vậy cấp ủy, chính quyền xã sớm vào cuộc chỉ đạo, triển khai sớm và quyết liệt công tác sản xuất. Xã chỉ đạo HTXNN phối hợp với các thôn xóm triển khai để án sản xuất vụ đông, hợp đồng với các chủ máy gặt đập, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, làm đất phục vụ sản xuất vụ đông; tuyên truyền, vận động nhân dân nhanh chóng giải phóng mặt ruộng gieo trồng cây vụ đông ưa ấm để bảo đảm khung thời vụ. Đặc biệt, xã chỉ đạo Đài Truyền thanh liên tục tuyên truyền cơ chế hỗ trợ, khen thưởng của huyện về sản xuất vụ đông năm 2020. Đến nay, bà con đang tích cực gieo trồng cây vụ đông ưa ấm, tuy nhiên do thời tiết có mưa, ruộng ngập nước nên bà con gặp khó khăn trong việc trồng cây vụ đông ưa ấm. Anh Nguyễn Văn Kiên, thôn Mễ Sơn 1 cho biết: Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính, cho hiệu quả kinh tế cao hơn lúa, lại có hỗ trợ của huyện

100.000 đồng/sào bí xanh trên đất sau thu hoạch lúa, vụ đông năm nay gia đình tôi mạnh dạn huy động máy móc, nhân lực dự kiến trồng 25ha bí xanh. Hiện gia đình tôi đã trồng được 50% diện tích theo kế hoạch và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa gắn với trồng cây bí xanh... Cũng với xã Tân Phong, các địa phương ở Vũ Thư đang tập trung cao thu hoạch lúa mùa gắn với trồng cây vụ đông ưa ấm. Vụ đông năm 2020, Vũ Thư phấn đấu gieo trồng 5.200ha, tăng 80ha so với vụ đông năm 2019, trong đó chủ lực là ngô (900ha), bí xanh, bí ngô, dưa ăn quả (450ha), khoai lang (250ha); khoai tây (400ha), còn lại là rau màu các loại. Huyện xây dựng chủ trương hình thành vùng sản xuất rau an toàn hướng tới sản xuất hữu cơ; mở rộng diện tích gieo trồng một số loại cây xuất khẩu có giá trị kinh tế cao và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm như bí xanh, bí ngô, ngô ngọt, bắp cải, cà rốt, su hào, dưa hấu. Đồng chí Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vũ Thư huy động hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc quyết liệt, đơn đốc, triển khai công tác thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông. Các ngành chuyên môn sớm quán triệt, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, gieo trồng cây vụ đông kịp thời vụ. UBND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ, khuyến khích sản xuất vụ đông năm 2020 với nhiều cơ chế hỗ trợ các loại cây ngô, bí xanh, khoai tây... trong

đó hỗ trợ cao nhất đạt 800.000 đồng/sào, tương đương với 22,4 triệu đồng/ha đối với mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây khoai tây jelly vụ đông, nhằm tạo động lực để các địa phương và nông dân thi đua sản xuất. Huyện chỉ đạo các địa phương quy hoạch vùng và vận động nông dân gieo trồng cây vụ đông trong vùng quy hoạch để thuận tiện các khâu tưới, tiêu, bảo vệ cây trồng. Vụ đông năm nay, Vũ Thư liên kết, thu hút, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bao tiêu sản phẩm vụ đông được khoảng 100ha bí xanh, 300ha cải bắp, 300ha khoai tây..., giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất. Thời tiết năm nay có mưa, mặt ruộng đọng nước, không thuận lợi cho việc đưa máy móc vào thu hoạch lúa mùa và làm đất, gieo trồng cây vụ đông. Mặc dù vậy, những ngày này, nông dân các xã Tân Phong, Song An, Việt Hùng... khẩn trương tiến hành thu hoạch lúa mùa trà sớm gắn với gieo trồng cây vụ đông ưa ấm. Đến ngày 8/10, toàn huyện đã thu hoạch được trên 1.000ha lúa mùa và gieo trồng được 700ha cây vụ đông ưa ấm. Khung thời vụ gieo trồng cây vụ đông ưa ấm kết thúc trước ngày 15/10, vì vậy, thời điểm này huyện tập trung cao đơn đốc, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa mùa để tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ấm, góp phần hoàn thành mục tiêu toàn huyện gieo trồng 5.280ha cây màu vụ đông năm nay.

QUỲNH LŨU



Nông dân xã Tân Phong (Vũ Thư) trồng bí xanh vụ đông có hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

# CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG Vươn tầm cao mới

Bằng kinh nghiệm và những ưu thế về chất lượng, giá cả cùng vị trí am hiểu hương vị và thị hiếu khách hàng, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng không chỉ đứng vững trên thị trường nội địa mà còn chinh phục thị trường thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính, tiềm năng. Ông Đào Đức Hưng, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Những năm qua, Bảo Hưng đã đưa ra chiến lược phát triển toàn diện ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. 3 năm gần đây, Công ty sản xuất hơn 100.000 tấn bánh kẹo, nghiên cứu và phát triển thành công 5 loại sản phẩm mới, xây dựng thành công thương hiệu mới được giới chuyên gia đánh giá cao về sự nhận diện và cách tiếp cận người tiêu dùng. Đặc biệt, xác định việc đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh

tranh trên trường quốc tế, năm 2018 Bảo Hưng đã đầu tư gần 400 tỷ đồng xây dựng nhà máy trên diện tích gần 10ha để vươn mình hội nhập với ngành bánh kẹo thế giới. Ngoài việc xây dựng nhà máy và cơ sở vật chất hiện đại, Công ty còn chú trọng xây dựng thương hiệu và xây dựng thành công hệ thống phân phối với kinh phí gần 100 tỷ đồng. Theo ông Đào Đức Hưng, khi đã có mạng lưới phân phối rộng khắp, hệ thống nhà máy, cơ sở hạ tầng hiện đại rất cần có một thương hiệu dành cho người tiêu dùng. Vì thế, có những sản phẩm như bánh Chocolate Pie phủ dừa, Chocolate Pie Matcha Omeli đã được Bảo Hưng xây dựng thành thương hiệu đặc trưng, gây tiếng vang lớn, chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Hay như sản phẩm Sakago mặc dù thương hiệu mới hình thành song đã khẳng định được vị thế của mình trong thị trường bánh mì tươi trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Công ty phát triển đa

dạng phong phú sản phẩm để khách hàng dễ lựa chọn. Nhất là đối với khách hàng khó tính có nhiều tiêu chuẩn khác nhau về chất béo, lượng đường và quan tâm đặc biệt đến sức khỏe khi sử dụng, Bảo Hưng đều đáp ứng được. Đến nay tất cả các dòng bánh kẹo của Bảo Hưng đều có hàm lượng tự nhiên cao, ít đường, chất béo đã được bão hòa nên người ăn không sợ bị béo phì và tiểu đường. Chính vì vậy, mặc dù mới xuất khẩu từ năm 2018 lúc đầu mới chỉ sang duy nhất thị trường Triều Tiên nhưng ngay sau đó sản phẩm của Bảo Hưng đã được hơn 10 quốc gia đón nhận và đến nay phát triển sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty phát triển thêm thị trường mới là Mông Cổ, Thái Lan và một số thị trường ở Trung Quốc. Năm 2019, Bảo Hưng đạt 20 tỷ đồng tiền hàng xuất khẩu; phấn đấu năm 2020 đạt tổng doanh thu 550 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 40 tỷ đồng.



Dây chuyền sản xuất hiện đại khép kín.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng còn luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Chi bộ Công ty được thành lập năm 2017. Từ đó đến nay, Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ

sản xuất, kinh doanh, xây dựng chiến lược lâu dài cho doanh nghiệp. Ông Vũ Văn Thanh, Bí thư Chi bộ Công ty cho biết: Chi bộ luôn chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, được thành lập năm 2017. Từ đó đến nay, Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ

triển doanh nghiệp. Trong sinh hoạt Chi bộ cũng luôn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng bám sát nhiệm vụ của Công ty. Các đảng viên tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng nghị quyết của Chi bộ và những vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng, công tác

xây dựng Đảng, đoàn thể, công tác vận động quần chúng..., tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Bên cạnh đó, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, giao chỉ tiêu hàng năm cho các tổ đội sản xuất và kinh doanh, thi đua trong các phong trào sáng kiến cải tiến công nghệ. Đã có những cá nhân, tổ, đội sáng tạo đóng góp ý tưởng được áp dụng vào thực tế tiết kiệm được cho Công ty, nâng cao năng suất lao động như ý tưởng sáng tạo máy dán hộp tự động, máy rắc gia vị... đã phát huy tính hiệu quả. Chi bộ luôn sát công cùng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên bảo vệ chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của người lao động. Để giữ vững thương hiệu ở thị trường trong nước và quốc tế, Bảo Hưng tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại vào sản xuất. Phát triển thị trường, xây dựng mạng lưới phân phối phủ khắp các tỉnh, thành phố trong toàn quốc đồng thời chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước, đặc biệt là các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan...

THU THŨY